

TQLC Nam CA Tạ Ơn

Hằng năm, Hội TQLC Nam CA có hai buổi họp mặt chính thức, đó là mừng Sinh Nhật Binh Chung cùng Kỷ Niệm tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị và tất niên hoặc tân niên Tết Nguyên Đán. Nhưng những năm gần đây, Hội tổ chức thêm buổi họp mặt nữa vào dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) để:

Tạ ơn Thượng Đế.

Tạ ơn đất nước Hoa Kỳ.

Tạ ơn các anh linh tử sĩ.

TQLC Nam CA tạ ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến quý niên trưởng và đồng đội TQLC khắp nơi.

Buổi họp mặt để tạ ơn được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 12 tháng 11 năm 2023. Tuy thiếu vắng một số niên trưởng, nhưng lại có thêm một số nhân tố tuổi trẻ mới nên đã có khoảng 70 Cọp Biển và gia đình tham dự.

Tuy không đến tham dự được vì lý do sức khỏe nhưng các niên trưởng vẫn gửi lời chúc mừng tình đoàn kết của Hội. Hội Trưởng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các niên trưởng: Hoàng A Sam, Đặng Bá Đạt, Chu Trọng Ngư, Bùi Ngọc Đường, Nguyễn Văn Diễn, Trương Minh Cường, Trần Kim Đệ v.v.. Ngày họp mặt năm nay trùng vào cùng ngày giỗ Trung Tướng Tư Lệnh nên gia đình Chị Cả không đến tham dự được như hằng năm.

Sau khi tạ ơn các anh linh, các đồng đội đã khuất, anh Hội Trưởng không quên nhắc nhớ, thương tiếc đến hai Cọp Biển vừa mới già từ gia đình anh em, đó là Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu và Ó Biển Lý Khải Bình.

Tổng Hội Trưởng Tổng Hội TQLC Nguyễn Trung Việt cũng đến tham dự, nhân dịp này Tổng Hội Trưởng tâm sự:

-Người lính Cọp Biển trẻ nhất trong chúng ta, nay 11/2023, cũng đã bước vào “tất thập cổ lai hy” thì xin cùng nhau mỗi ngày tìm một niềm vui. Sáng thức dậy mà còn nhớ đến tên một đồng đội ngày xưa thì đó là một niềm vui, thoáng thấy đồng đội cười là một niềm vui. Để có niềm vui này thì chúng ta cười với đồng đội trước. Xin để tranh đua cho cộng đồng, còn một chút gì thì nhớ đến anh em Thương Phế Binh.

Buổi họp mặt đậm tình gia đình đông vui, ngoài phần văn nghệ như thường lệ thì nổi lên những ca sĩ về già nhưng giọng hát ngọt và hay như thời sung sức:

Thi sĩ Chương Đài Quái Điểu Lê Văn Châm vừa ngâm thơ vừa hát, lời ca nhớ về đồng đội cũ chiến trường xưa khiến hay như chưa bao giờ hay thế.

Niên trưởng Quách Ngọc Lâm vừa hát vừa ngâm, rồi tới Hội Trưởng Vũ Trọng Oánh, Hội Phó Phan Bửu Ngọc, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, chỉ tiếc một điều là Hội Phó Phan Văn Đông và tân thủ quỳ chưa lên tiếng.

Lời cuối bản tin này là Hội TQLC Nam CA trân trọng gửi lời thăm hỏi đến tất cả quý chị quả phụ. Cảm ơn quý chị Cổ Tấn Tinh Châu, chị Trần Thị Huy Lễ, chị Nguyễn Kim Tiền v.v.. và tất cả quý niên trưởng, quý chiến hữu và gia đình đã họp mặt để tạ ơn nhau.

Hẹn gặp lại trong tiệc Tân Niên đông hơn vui hơn

Ó BIỂN 12 NOVEMBER 2023



Từ trái sang phải:

Lâm Quách, AC Hoàng Trọng Độ, Chị Châu, Chị Huy Lễ, AC Tạ Hạnh, Nguyễn Tiến Tấn

